

'อนุทิน' เบรกเอกชนซื้อวัคซีน เข้มซื้อซิโนแวคอีกรับฉุกเฉิน

'อนุทิน' เผย 'บิกตู' กำชับเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน เข้ม 'ซิโนแวค' 8 แสนโดส มาถึง 20 มี.ค.

(อ่านต่อหน้า 7)

โควิด

ไทยติดโควิด92ราย-ดับอีก1

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) รายงานผ่านเฟซบุ๊ก ว่า วันเดียวกันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 92 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 64 ราย พบในกรุงเทพฯ 20 ราย สมุทรสาคร 32 ราย นครปฐม 4 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย และพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ มุกดาหาร จังหวัดละ 1 ราย, ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 14 ราย พบในกรุงเทพฯ 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย สมุทรสาคร 8 ราย เพชรบุรี 3 ราย นครปฐม 1 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย รวมสะสม 27,494 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 26,377 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 1,028 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่ 1 ราย สะสม 89 ราย

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตรายที่ 89 ชายไทย อายุ 65 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคมะเร็งที่โคนลิ้นและมะเร็งปอด ระยะที่ 4 อาศัยที่ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ไปติดตามอาคารโรคมะเร็งปอดที่ รพ.เอกชน ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน ด้วยอาการไข้สูง หายใจเหนื่อย ต่อมาอาการแยลงและเสียชีวิตแพทย์ส่งสัยจึงส่งตรวจหาเชื้อโควิด ผลพบยืนยันติดเชื้อ

'อนุทิน' เข้มซิโนแวคมาอีก20มี.ค.

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโควิดจากซิโนแวคล็อตต่อไป 800,000 โดส ทางประเทศจีนรับปากว่าจะส่งเข้ามาวันที่ 20 มีนาคมนี้ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนนอกสถานพยาบาล แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของทีมแพทย์ มี

การเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ตนได้สรวบหาเชื้อโควิด ผลไม่พบการติดเชื้อ แต่ยังไม่ได้เจาะเลือดตรวจหาภูมิคุ้มกันโรค

"สำหรับวัคซีนของแอสตราเซนเนกาตามมาตรฐาน 1 ชวด จะฉีดได้ประมาณ 10 เข็ม แต่ตัววัคซีนใส่มาเกินอยู่แล้วใน 1 ชวด มี 6.5 มิลลิลิตร ส่วนที่เหลืออยู่นั้นหากดำเนินการโดยคนที่มีความชำนาญจะสามารถฉีดได้ถึง 12 เข็ม เช่น วันที่ฉีดให้กับนายภักในชวดเดียวกันนั้นสามารถฉีดได้ถึง 12 เข็ม ดังนั้น การฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาไปนอกจากจะไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคือ 10 เข็มแล้วหากพยายามฉีดได้ถึง 11-12 เข็ม ก็จะเพิ่มจำนวนผู้ได้รับวัคซีนมากขึ้น" นายอนุทินกล่าว

เบรกเอกชนซื้อวัคซีนจากอก.

ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีมีรายงานข่าวว่า ขณะนี้มิโรงพยาบาล (รพ.) เอกชน สั่งซื้อวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม (อก.) ซึ่งเป็นผู้แทนนำเข้าวัคซีนในขณะนี้ นายอนุทินกล่าวว่า อก.นำวัคซีนเข้ามาภายใต้คำสั่งซื้อจากกรมควบคุมโรค ฉะนั้นทราบได้ที่ประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ก็จะไม่มีการปล่อยให้เอกชน

เมื่อถามถึงกลไกที่ภาคเอกชนจะไปขอซื้อวัคซีนจาก อก. นายอนุทินกล่าวว่า คนไทยต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมก่อน เราซื้อวัคซีนจากซิโนแวคมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะวัคซีนหลักของเราคือแอสตราเซนเนกา ที่สามารถนำมาฉีดให้ประชาชนได้ในเดือนมิถุนายน ฉะนั้นวัคซีนซิโนแวคเราซื้อได้เต็มที่แค่ 2-5 ล้านโดส เพื่อใช้ในวงเงินจนถึงเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นเราจะเริ่มฉีดวัคซีนแอสตรา เดือนละ 5-10 ล้านโดส

ให้รอดัดประช.ครอบคลุมก่อน

"ขณะนี้ซื้อวัคซีนซิโนแวคก็พอเพียงที่สามารถส่งมาในช่วงนี้ถึงเดือนพฤษภาคมได้ จากเดิมเราจะนำวัคซีนซิโนแวคมาฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันก่อนจะไปลุยฉีดวัคซีนแอสตราในเดือนมิถุนายน แต่ในวันนี้มีภาวะระบาดขึ้นมา เช่น บางแค ระบาดเป็นหย่อมๆ เราก็เอาวัคซีนที่มีอยู่มาฉีดก่อนเพื่อป้องกันการระบาด เดือนมิถุนายนเราอาจซื้อซิโนแวคเพื่อกันเหนียวไว้ หากมีผู้ป่วยชူးชူးจากแอสตรา แต่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา" นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า แต่หากภาคเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนได้ ก็ขอให้เข้ามาขึ้นทะเบียนได้ทันที ตนจะไปเร่งกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วยตัวเอง แต่ตอนนั้นบริษัทผลิตวัคซีนส่วนใหญ่มีเงื่อนไขในการจำหน่ายวัคซีนเพราะเป็นการใช้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จึงต้องขายให้กับรัฐบาล เพราะหากมีเหตุไม่พึงประสงค์ก็จะอยู่ภายใต้รัฐบาล อย่างไรก็ตาม หาก



ถึงคิว'ตำรวจ' - เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.น.7 บก.น.8 และ บก.น.9 จำนวน 13 สน.ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ทายอดเดินทางมาฉีดวัคซีน โดยสำนักงานอนามัยกำหนดให้ตำรวจภูมายนไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนได้ 3 แห่ง คือที่ รพ.ผู้สูงอายุ บางขุนเทียน รพ.ราชพิพัฒน์ และ รพ.หลวงพ่อดำ วัดศิริ สตรีธรรม์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 19 มีนาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15713

หน้า: 1 (ล่าง), 7, 16

Col.Inch: 162.85

Ad Value: 252,417.50

PRValue (x3): 757,252.50

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' เปรกเอกสารซื้อวัคซีน ย้ำซื้อซิโนแวคอีกรับประกัน

ประชาชนฉีดวัคซีนครอบคลุมจำนวนมากแล้ว และเอกชนมาเจรจากับ อภ. ให้เปิดออเดอร์นำเข้า วัคซีน ก็ยอมรับได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นการนำเข้าตามสิทธิ หากฉีดแล้วมีอันตรายขึ้นมา ก็ไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายจาก อภ. ได้ แบบนี้ยอมรับหรือไม่

เผย 'บิ๊กตู่' กำชับเร่งฉีดวัคซีน

นายอนุทินให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดเล็ก ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่าเป็นการสรุปให้นายกาหลง ก่องาม จะประชุม ศบค. ชุดใหญ่ในวันที่ 19 มีนาคม โดย พล.อ.ประยุทธ์กำชับเรื่องวัคซีนว่าต้องดำเนินการให้พร้อมในการฉีดวัคซีนกับประชาชน ต้องรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย

"ยืนยันว่าวัคซีนของเราเพียงพอ วันนี้น้ำบ้านเราจะไม่มีความขาดแคลนวัคซีนแล้วเพราะเราซื้อจากบริษัทซิโนแวคมาช่วงนี้ และอีก 2-3 เดือนทางบริษัทแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในประเทศไทยก็จะทยอยออกมาเดือนละ 10 ล้านโดส ซึ่งทางกรมควบคุมโรคจะพยายามฉีดในวงกว้างให้ได้มากที่สุด" นายอนุทินกล่าว

ยันไม่ปิดทางเอกชนซื้อวัคซีน

ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่าอยากให้ รพ. เอกชนรับวัคซีนเข้ามาฉีดให้ประชาชนเพื่อเป็นทางเลือก นายอนุทินกล่าวว่า ก็เป็นไปได้ แต่ในส่วนของรัฐต้องกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง ส่วนผู้ที่สามารถจัดหาวัคซีนมาได้ด้วยตัวเอง กระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมจะให้องค์กรอาหารและยา (อย.) อำนวยความสะดวกเรื่อง การขึ้นทะเบียนให้รวดเร็วที่สุด แต่ขอบอกว่าทุกบริษัทที่ผลิตวัคซีนที่ติดต่อมาพบ ทุกเจ้าบอกว่าอยากขายให้กับรัฐบาล ไม่ขายให้เอกชน เพราะฉะนั้นถ้าเอกชนสามารถไปเจรจาและให้เขาขายได้ เรายินดีอยู่แล้ว จำคำพูดตนไว้เลย ยิ่งเอกชนที่ไปรับวัคซีนด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเองก็ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระรัฐอย่างมหาศาลเลย ทำให้เราจะไม่สนับสนุน

เมื่อถามว่าวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา จะมาเมื่อไหร่ นายอนุทินกล่าวว่า 2 ยี่ห้อนี้ยังไม่เข้ามา แต่เราบอกให้เขามาขึ้นทะเบียน เมื่อถามย้ำว่า วัคซีน 2 ชนิดนี้ติดปัญหาอะไรทำไมถึงยังไม่เข้ามา นายอนุทินกล่าวว่า เขามาขึ้นทะเบียน แต่เขายังอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เขาถึงอยากจะให้รัฐเป็นคู่สัญญา跟他 เพื่อมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้บอกว่าเป็นการตัดสินใจของรัฐ เขาถึงไม่ยอมมาขึ้นทะเบียนขายให้เอกชนเสียที่

แต่ตอนนี้เขาคงจะขึ้นมาแล้ว เพราะรัฐบาลเขาแล้ว เรามีวัคซีนจำนวนเพียงพอแล้วที่จะดูแลประชาชน เพราะฉะนั้นคงไม่ต้องหวังว่ารัฐจะซื้อจำนวนมาก ฉะนั้นพยายามไปขายประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ต้องหารือที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ วันที่ 19 มีนาคมนี้

ฉีดวัคซีน 'บางแค' แล้ว 705 คน

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. กล่าวว่า จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มก้อนบริเวณตลาดบางแค จึงจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม ซึ่งผลการฉีดวัคซีนวันแรก มีผู้ลงทะเบียน 744 ราย ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 705 คน เป็นคนไทย 258 คน ต่างต่าง 447 คน ส่วนอีก 39 รายสภาพร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีน เช่น มีความดันโลหิตสูง ส่วนผู้ที่รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ 13 ราย เช่น หน้ามืด เวียนศีรษะ แต่ทุกรายมีอาการปกติหลังได้พัก 30 นาที

"หน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ดังกล่าวจะให้บริการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองว่ามีสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาตินีประมาณ 6,000 คน ตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคมเบื้องต้นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 1,000 คน สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดในรอบนี้จะฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้งช่วงวันที่ 7-11 เมษายน" นพ.ชวินทร์กล่าว

สั่งตำรวจ 13 สน. เร่งฉีดวัคซีน

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.กฤษณะ พงศ์เกตุรา ผบ.ชน. ออกหนังสือบันทึกข้อความ กำชับให้ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ บก.น.7 บก.น.8 และ บก.น.9 จำนวน 13 สน. ประกอบด้วย สน.บางมด สน.บางขุนเทียน สน.ท่าข้าม สน.แสมดำ สน.เทียนทะเล สน.เพชรเกษม สน.หลักสอง สน.ศาลาแดง สน.บางเสาธง สน.บางบอน สน.หนองแขม สน.หนองค้างพลู และ สน.ภาษีเจริญ ไปฉีดวัคซีนภายในวันที่ 19 มีนาคม เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบ สน.ดังกล่าวส่วนใหญ่มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ สำนักงานอนามัยแจกจ่ายวัคซีนให้เนื่องจากอยู่เขตพื้นที่เสี่ยงและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย โดยกำหนดให้ตำรวจทุกนายเดินทางไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน 3 แห่ง ได้แก่

รพ.ผู้สูงอายุ บางขุนเทียน รพ.ราชพิพัฒน์ และ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ หากล่วงเลยกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์รับวัคซีน จะส่งผลกระทบต่อการใช้วัคซีนในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รวมทั้งสำนักงานอนามัยจะจัดสรรวัคซีนให้กับหน่วยอื่นที่มีความต้องการรับวัคซีนต่อไป

แจงหญิง 'ศรีสะเกษ' ติดโควิด

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เจตตรา นาเมาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดที่ จ.ศรีสะเกษ 1 ราย และ จ.มุกดาหาร 1 ราย ที่เชื่อมโยงกับตลาดบางแค กทม. นั้น สำหรับผู้ติดเชื้อใน จ.ศรีสะเกษ เป็นรายแรกของจังหวัดเพศหญิง อายุ 49 ปี อาชีพค้าผักที่ตลาดวันเดอร์ เขตบางแค อาศัยอยู่กับสามี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม เดินทางจาก กทม. พร้อมสามีด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไป จ.ศรีสะเกษ พักค้างคืนกับลูกชาย 2 คน วันที่ 10 มีนาคม ไปซื้อวัสดุก่อสร้างกับสามี วันที่ 11 มีนาคม ทราบข่าวว่าเพื่อนแม่ค้าข้างๆ ติดเชื้อโควิด วันที่ 14 มีนาคม เริ่มมีอาการเจ็บคอ ปวดศีรษะ จึงไป รพ.ศรีสะเกษ พร้อมกับสามี บุตรชายคนเล็กและเพื่อนบ้าน

นพ.เจตตรา กล่าวว่า วันที่ 15 มีนาคม ร่วมงานทำบุญ 100 วันแม่สามี จากนั้นไปยัง รพ.สต.ทุ่งสว่าง เพื่อขอตรวจหาเชื้อโควิด กระทั่งวันที่ 16 มีนาคม รายงานยืนยันจาก รพ.ศรีสะเกษ พบเชื้อ ส่วนสามีไม่พบเชื้อ จึงไปรับผู้ป่วยมารักษา มีผู้เสี่ยงสูง 23 ราย เสียชีวิต 5 ราย ตรวจทั้งหมดแล้วไม่พบว่ามีติดเชื้อ ให้กักตัวที่บ้าน

เปิดโทม์ไลน์หญิงมุกดาหาร

นพ.เจตตรา กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อที่ จ.มุกดาหาร เป็นหญิงอายุ 52 ปี วันที่ 4 มีนาคม เดินทางจากที่พักร อ.นิคมคำสร้อย ทำธุระที่ กทม. พร้อมสามีโดยรถยนต์ส่วนตัว พักที่บ้านเขตบางบอน กทม. วันที่ 5 มีนาคม ไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตบางขุนเทียน วันที่ 10 มีนาคม ไปสักคิ้วให้ลูกค้าที่ร้านเสริมสวยในเขตบางคอแหลม วันที่ 11 มีนาคม ไปกับสามีเพื่อต่อทะเบียนรถเขตบางขุนเทียน และไปสักคิ้วให้ลูกค้าที่ร้านเสริมสวย เขตบางคอแหลม วันที่ 12 มีนาคม ไปห้างสรรพสินค้าเขตบางขุนเทียน วันที่ 13 มีนาคม ไปสักคิ้วให้ลูกค้าที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในเขตบางคอแหลม

นพ.เจตตรา กล่าวว่า วันที่ 14 มีนาคม เดินทางออกจากบ้านพักเขตบางบอน โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับสามี ระหว่างเดินทางแวะเติมแก๊สที่ จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น

จ.ร้อยเอ็ด โดยแวะเข้าห้องน้ำในทุกจุดที่เติมแก๊ส เมื่อถึงที่พักรอ.นิคมคำสร้อย ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น วันที่ 16 มีนาคม เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามี่เป็นคนขับไป รพ.นิคมคำสร้อย วันที่ 17 มีนาคม ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด รับผู้ป่วยส่งรักษาที่ รพ.มุกดาหาร พบกลุ่มเสี่ยงสูง 17 ราย ผลออกมา 1 ราย เป็นลบที่เหลือ 16 ราย อยู่ระหว่างการรอผล ส่งให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน

“เมื่อพิจารณาความเสี่ยงพบว่าผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงใน กทม. ช่วงเวลาที่อยู่ กทม. และเดินทางมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แสดงว่าจุดที่มีการสัมผัสมีการรับเชื้ออยู่พอสมควรจึงทำให้เกิดการติดเชื้อ” นพ.เฉวตสรภักก์กล่าว

ฉีดวัคซีนแล้ว 5.8 หมื่น โดส

นพ.เฉวตสรภักก์กล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จากเป้าหมายเข็มแรกอยู่ที่ 92,600 โดส ตอนนี้ฉีดไปแล้ว 58,024 โดส ถือว่าก้าวหน้าโดยลำดับ ทั้งนี้ ในวันแรกที่มีการฉีดวัคซีนของซิโนแวค วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ดังนั้น เข็มที่ 2 จึงนัดหมายหลังจากนั้น 21 วัน

นพ.เฉวตสรภักก์กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่เริ่มฉีดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ส่วนอื่นๆ เพิ่งกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ยังไม่ได้มีรายงานการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาเพิ่มเติมเข้ามาแต่อย่างใด

แหล่งสมัครร่วมวิจัยภูมิคุ้มกันวัคซีน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ต้องการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันที่ เกิดขึ้น และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนทั้งของซิโนแวคและแอสตราเซนเนกาที่กำลังใช้ในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสภานิติบัญญัติ ในการให้วัคซีนและทุนตรวจภูมิคุ้มกันและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาสาสมัคร จึงต้องการอาสาสมัครกลุ่มละประมาณ 80 คน จะมีการตรวจวัดภูมิคุ้มกัน 4 ครั้ง คือ ก่อนฉีดเข็ม 1 ก่อนฉีดเข็ม 2 และหลังฉีดเข็ม 2 ที่ 1 เดือน และ 3 เดือน ผลภูมิคุ้มกันที่ได้อาจบอกให้ทราบ

(อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 7

โควิด

“หลังโพสต์รับสมัครอาสาสมัครร่วมการทดลอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พบว่าเพียงวันเดียวมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว โดยขอปิดรับอาสาสมัคร และขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือและยินดีเป็นอาสาสมัครในการศึกษาภูมิคุ้มกันของวัคซีนโควิด ที่ใช้ในประเทศไทย ขณะนี้มีผู้อาสาสมัครเข้ามาจำนวนมากกว่าจำนวนที่จะทำการศึกษาวินิจฉัยในครั้งนี้” ศ.นพ.ยงระบุ

‘เฮ้ง’จัดต่างดาวเร่งตรวจโควิด

วันเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน (กกจ.) รายงานข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 15 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2564) จำนวน 654,864 คน เป็นสัญชาติกัมพูชา 203,679 คน ลาว 67,108 คน และเมียนมา 384,077 คน คนต่างด้าวได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อ 599,201 คน หรือร้อยละ 91.5 จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล 209,985 คน หรือร้อยละ 32.07 ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด 25,546 คน หรือร้อยละ 3.9 ได้รับอนุญาตทำงาน (อนุมัติ บต.48) 25,536 คน หรือร้อยละ 3.9 ขณะนี้ระยะเวลาที่กำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ พาแรงงานต่างด้าวไปจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และตรวจหาเชื้อโควิด เหลืออีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 16 เมษายน จะทำให้มีสถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กกจ. กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สามารถเข้ารับการตรวจโรคโควิดกับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นตามรายชื่อห้องปฏิบัติการ (แล็บ) เครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ

“ขอเตือนคนต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้าง และยังไม่มียาจ้าง เร่งเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด และซื้อประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ (ระยะเวลา 2 ปี) พร้อมจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้เสร็จ

ภายในวันที่ 16 เมษายน ย้ำรูดดำเนินการช่วงใกล้สิ้นสุดเวลา เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันหยุดหลายวัน” อธิบดี กกจ.กล่าว

สมุทรสาครลุ้นเป็นพื้นที่สีส้ม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า เมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 17 มีนาคม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 ราย

น.พ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ กระทั่งสถานการณ์ดีขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง อีกทั้งยังมีการปลดล็อกพื้นที่ ต.ท่าทราย และ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร ให้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้วนั้น ที่สำคัญคือ มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย

“ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงให้นำเสนอต่อ ศบค.กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อ ศบค.ขอปรับลดระดับพื้นที่จากสีแดงเป็นสีส้ม เชื่อได้ว่า ศบค.น่าจะพิจารณาเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้” น.พ.นเรศฤทธิ์กล่าว

ที่ จ.ปทุมธานี รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ราย ในโรงพยาบาล 1 ราย ตรวจเชิงรุก 1 ราย

ที่ จ.สุพรรณบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ซึ่งรายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 40 ปี อยู่ ต.บ่อกรู อ.เดิมบางนางบวช เป็นผู้ป่วยยืนยันระบดระลอกใหม่ รายที่ 19 รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 45 ปี เป็นแม่ค้าขายผัก ตลาดสดหลังห้างวันเดอร์ พื้นที่ตลาดบางแค กทม. และรายที่ 3 เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 19

สงขลาปลดล็อกค้าขายมวย

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2 คน เป็นหญิงอายุ 36 ปี จาก โทม์ไลน์พบว่าไปตลาดบางแค และเซตหนองแขม เดินทางกลับ อ.หาดใหญ่ ด้วยขบวนรถไฟ 171 กรุงเทพฯ-สุโขทัย-ลก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ส่วนอีกคนเป็นหญิงอายุ 28 ปี เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 15 มีนาคม นั้น ทางสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่มีมาตรการป้องกันโควิด เข้มขันต่อเนื่อง ทั้งคัดกรองและตรวจสอบโทม์ไลน์การเดินทางอย่างละเอียด ขณะนี้สนามมวยได้ปลดล็อกให้กลับมาเปิดเวที โดยจะเปิดให้ชกอีกครั้งในวันที่ 2 เมษายน